

Hung Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông tin về việc tổ chức thi hành Bản án số 32/2020/DSPT ngày 20/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với bà Nguyễn Thị Xoa trú tại Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự và Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Để thông tin khách quan, chính xác về kết quả việc tổ chức thi hành bản án số 32/2020/DSPT ngày 20 tháng 9 năm 2020 và quyết định sửa đổi bổ sung bản án số 07/QĐSĐBSBA ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với bà Nguyễn Thị Xoa - Người phải thi hành án trú tại Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên cưỡng chế thi hành án ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ và các cơ quan hữu quan. Được sự chấp thuận của Sở Thông tin và truyền thông; vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2022, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên - Người phát ngôn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan chức năng. Tham dự họp báo gồm có: Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lữ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lữ, Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, Công an huyện Tiên Lữ; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, Ủy ban nhân dân xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ; đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

1. Nội dung vụ việc

Theo quyết định của Bản án số 32/2020/DSPT ngày 23 tháng 9 năm 2020 và Quyết định sửa chữa bản án phúc thẩm số 07/QĐ SĐSCBA ngày 19 tháng 10

năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên xử: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc thửa đất số 234, tờ bản đồ số 13, bản đồ năm 2002, địa chỉ thửa đất tại thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ghi ngày 10/3/2003 giữa ông Vũ Văn Trung và bà Nguyễn Thị Xoa, trú tại thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vô hiệu. Buộc bà Nguyễn Thị Xoa trả bà Lê Thị Minh Đức 250,05 m² đất kê khai, đăng ký thửa đất số 234 (có sơ đồ kèm theo Bản án) cùng các tài sản trên đất gồm nhà cấp 4, 01 nhà bán kiên cố dùng làm bếp đun, 01 bể nước mưa, 01 giếng khơi, tường bao, các cây ăn quả trên đất và diện tích rau màu 12m². Ông Vũ Văn Trung phải trả bà Nguyễn Thị Xoa số tiền đã nhận 30.000.000 đồng và số tiền bồi thường thiệt hại 134.550.000 đồng, tổng cộng số tiền 164.550.000 đồng. Bà Lê Thị Minh Đức trả ông Vũ Văn Trung, bà Nguyễn Thị Sợi số tiền ông Vũ Văn Trung, bà Nguyễn Thị Sợi trả bà Nguyễn Thị Xoa là 164.550.000 đồng, tiền lãi phát sinh của những người phải thi hành khoản trả tiền nếu chậm thi hành án. Về án phí, bà Lê Thị Minh Đức được miễn. Ông Vũ Văn Trung phải chịu án phí 8.427.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Bà Nguyễn Thị Xoa phải chịu 6.727.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

2. Nội dung vụ việc thi hành án

Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của bà Lê Thị Minh Đức, yêu cầu thi hành phân giao tài sản theo án tuyên. Ngày 03/12/2020, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ đã ra Quyết định thi hành án số 64/QĐ-CCTHADS cho thi hành khoản: Buộc bà Nguyễn Thị Xoa trả bà Lê Thị Minh Đức 250,05 m² đất kê khai, đăng ký thửa đất số 234 (có sơ đồ kèm theo Bản án) cùng các tài sản trên đất gồm nhà cấp 4, 01 nhà bán kiên cố dùng làm bếp đun, 01 bể nước mưa, 01 giếng khơi, tường bao, các cây ăn quả trên đất và diện tích rau màu 12m².

Căn cứ quyết định của Bản án, Quyết định thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án, ngay sau khi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ thụ lý tổ chức thi hành, bà Lê Thị Minh Đức đã tự nguyện nộp số tiền 164.550.000 đồng tại Chi cục THADS huyện Tiên Lữ để trả ông Vũ Văn Trung, bà Nguyễn Thị Sợi (Bà Đức đã thực hiện xong nghĩa vụ theo bản án, quyết định).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ đã triệu tập, báo gọi thuyết phục ông Vũ Văn Trung, bà Nguyễn Thị Sợi nhận số tiền trên song ông Trung, bà Sợi không nhận tiền mà bà Đức đã nộp trả, nên để bảo đảm thi hành về nghĩa vụ án phí của ông Vũ Văn Trung, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ đã áp dụng biện pháp khấu trừ một phần tiền trong khoản tiền bà Đức đã nộp trả ông Vũ

Văn Trung, bà Nguyễn Thị Sợi để thi hành khoản tiền án phí của ông Trung. Số tiền thu được của bà Đức còn lại, Chi cục cho gửi Ngân hàng theo quy định.

Đối với khoản thi hành án buộc bà Nguyễn Thị Xoa phải trả bà Lê Thị Minh Đức 250,05 m² đất kê khai, đăng ký thửa đất số 234 (có sơ đồ kèm theo Bản án) cùng các tài sản trên đất gồm nhà cấp 4, 01 nhà bán kiên cố dùng làm bếp đun, 01 bể nước mưa, 01 giếng khơi, tường bao, các cây ăn quả trên đất và diện tích rau màu 12m², Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ báo gọi nhiều lần, phối hợp với chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng giáo dục, thuyết phục để tự nguyện thi hành án nhưng bà Xoa không chấp hành giấy báo của cơ quan thi hành án dân sự, không tự nguyện thi hành án, việc thi hành án không đạt kết quả.

Xét thấy việc đôn đốc, thuyết phục nhiều lần nhưng không đạt kết quả, người phải thi hành án cố tình không tự nguyện thi hành khoản trả quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cho bà Lê Thị Minh Đức. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ xây dựng báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, đề nghị tổ chức họp cho ý kiến chỉ đạo thi hành dứt điểm vụ việc. Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ huyện tổ chức họp thống nhất cao chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành dứt vụ việc. Căn cứ các quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự, Kết luận của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, ngày 02 tháng 11 năm 2021, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tiên Lữ đã ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS và tổ chức cưỡng chế vào hồi 08 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2022 theo quy định pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế với sự tham gia phối hợp có hiệu quả cao của các cơ quan chức năng và chính quyền cấp cơ sở nên thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối.

Sau cưỡng chế, Chủ tài khoản Facebook Đức Trần đăng tải VIDEO thông tin liên quan đến việc cưỡng chế vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 22 tháng 02 năm 2022 có chủ đề “Hôm nay mình đi xem vụ cưỡng chế nhà ở xã Hải Triều diễn biến rất hấp dẫn mọi người ạ, nhớ chia sẻ video nhé mọi người” trên trang mạng xã hội Facebook - Beat 89 Hưng Yên đến thời điểm 08 giờ ngày 24 tháng 02 năm 2022 đã có 684 lượt bình luận, 448 lượt chia sẻ trong đó có một số thông tin về hình ảnh và bình luận không đúng bản chất vụ việc. Tại buổi họp báo, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông tin đầy đủ về quá trình tổ chức thi hành án và kết quả việc cưỡng chế thi hành án xác định việc tổ chức cưỡng chế thi hành dứt điểm bản án là cần thiết, bảo đảm theo quy định của pháp luật, việc tổ chức cưỡng chế được phối hợp có hiệu quả,

thành công, an toàn tuyệt đối. Các đại biểu tham dự họp đã phát biểu bổ sung làm rõ về nội dung vụ việc, căn cứ thi hành dứt điểm vụ việc và thống nhất xác định việc tổ chức cưỡng chế thi hành dứt điểm bản án là cần thiết, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, việc tổ chức cưỡng chế theo quy định đúng của pháp luật, thành công, an toàn tuyệt đối. Đối với các hành vi thông tin tuyên truyền không đúng về bản chất vụ việc, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định; đề nghị các cơ quan thông tin truyền thông thông tin khách quan về nội dung vụ việc sau buổi họp báo hôm nay.

3. Đánh giá, nhận xét và kết luận nội dung vụ việc

3.1. Việc giải quyết tranh chấp đã được Tòa án hai cấp thụ lý, giải quyết, bản án của Tòa án hiện đang có hiệu lực thi hành, theo quy định của Hiến pháp, quy định của pháp luật mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật và phải được tổ chức thi hành đúng theo nguyên tắc pháp luật là tối thượng.

3.2. Các đại biểu dự họp báo thống nhất việc thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ là cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành vụ việc. Quá trình thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Xoa diễn ra thời gian dài, đã được Chi cục THADS cùng các cơ quan chức năng giáo dục, thuyết phục để tự nguyện thi hành án nhưng không đạt kết quả. Căn cứ các quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế nhằm thi hành dứt điểm vụ việc là cần thiết, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Việc tổ chức thi hành bản án và việc tổ chức cưỡng chế ngày 22 tháng 02 năm 2022, được các đại biểu dự họp báo thống nhất có đủ căn cứ pháp lý, đúng quy định pháp luật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

3.3. Việc chủ tài khoản Facebook Đức Trần đăng tải VIDEO thông tin việc cưỡng chế vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 22 tháng 02 năm 2022 có chủ đề **“Hôm nay mình đi xem vụ cưỡng chế nhà ở xã Hải Triều diễn biến rất hấp dẫn mọi người ạ, nhớ chia sẻ video nhé mọi người”** trên trang mạng xã hội Facebook - Beat 89 Hưng Yên. Tính đến thời điểm 08 giờ ngày 24 tháng 02 năm 2022 đã có 684 lượt bình luận, 448 lượt chia sẻ, trong đó có một số hình ảnh với tiêu đề **“Phản đối Trần Xuân Mai Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án cưỡng chế bắt bà Xoa lấy đất của ông Trung để công nạp cho mục Đức trái pháp luật”**; **“chờ Trung ương xử lý...Lê Thị Đức dùng di chúc giả, tạo thỏa thuận để chiếm đất của ông Trung - Trương Quang Tú, Thẩm phán Tòa án nhân dân Hưng Yên tiếp tay, cấu kết tạo thỏa thuận giả”**, là những thông tin về hình ảnh và đã có những bình luận không đúng bản chất vụ việc.

3.4. Các đại biểu dự họp báo thống nhất cần căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan; việc không chấp hành bản án, mọi hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3.5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp báo, ban hành Thông cáo báo chí để thông tin về toàn bộ nội dung vụ việc nhằm bảo đảm việc tổ chức thi hành bản án được nhận diện đầy đủ, khách quan, thống nhất, tạo sự đồng thuận theo nguyên tắc thống nhất đúng quy định pháp luật.

3.6. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời thông tin tuyên truyền về nội dung vụ việc để bác bỏ những thông tin sai trái nhằm tuyên truyền việc thực hiện và chấp hành pháp luật được thực hiện đầy đủ; các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thi hành án dân sự được thực thi. Tiếp thu kiến nghị của đại diện cơ quan báo chí tham dự họp báo, đối với các vụ việc cưỡng chế thi hành án tiếp theo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan THADS hai cấp có trách nhiệm mời các cơ quan báo chí tham gia khi tổ chức cưỡng chế để kịp thời thông tin, phản ánh chính diện hoạt động tổ chức thi hành án của cơ quan THADS, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

3.7. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ ban hành văn bản kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét trách nhiệm về đăng tải một số thông tin, hình ảnh có tính chất tạo dư luận xấu trong cộng đồng mạng xã hội, không đúng sự thật; chủ động phối hợp với các cơ quan để xem xét, xử lý theo quy định.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cơ báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Tổng cục THADS (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c);
- Các cơ quan tham dự họp báo;
- Trang TTĐT cơ quan Cục;
- Các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS (để t/h)
- Lưu: VT, VP.

NGƯỜI PHÁT NGÔN
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH HƯNG YÊN



Vũ Hoàng Thụ